

Báo chí góp phần thay đổi nhận thức, tạo đồng thuận về thúc đẩy chuyển đổi xanh

11:13 19/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 17/8, tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 11 với chủ đề “Báo chí tuyên truyền thúc đẩy chuyển đổi xanh”.



Quang cảnh hội thảo

Hội thảo thu hút 250 đại biểu đến từ 19 cơ quan báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đại diện 21 cơ quan báo chí trong nước, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng tham dự. Hội thảo diễn ra đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 47 năm ngày Báo Lâm Đồng phát hành số đầu tiên (19/8/1977 - 19/8/2024).

Phát biểu đề dẫn, bà Hồ Thị Lan, Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng khẳng định: Chuyển đổi xanh là một nội dung quan trọng được Đảng, Nhà nước ta xác định trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Một yếu tố quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi xanh ở Việt Nam là việc thể hiện trách nhiệm, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng, trong đó có

báo chí. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với chức năng, nhiệm vụ, báo chí cách mạng Việt Nam trong đó có báo Đảng địa phương đã thể hiện rõ bản lĩnh trên mặt trận thông tin, tuyên truyền; cổ vũ có hiệu quả, lan tỏa động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, góp phần tích cực làm thay đổi nhận thức, hành động và sự đồng thuận của xã hội về vấn đề này.



Bà Hồ Thị Lan, Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng phát biểu

Tại hội thảo, đại diện các báo trong khu vực đều có bài tham luận nêu rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và đưa ra ý kiến đóng góp về cách làm hay, sáng tạo cũng như kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo Đảng địa phương trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của độc giả. Từ đó, khẳng định những đóng góp tích cực của báo Đảng địa phương trong tuyên truyền, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của từng địa phương.

Một số tham luận đề cập đến vấn đề thời sự, có tính phản biện và đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp hữu ích trong tuyên truyền chuyên sâu về chuyển đổi xanh như: Báo chí tuyên truyền chuyển đổi xanh trước xu thế biến đổi khí hậu rõ nét; báo chí với việc tuyên truyền thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp địa phương, trong phát triển du lịch bền vững; chuyển đổi xanh và vai trò của báo chí, truyền thông; ứng dụng đa phương tiện trong tuyên truyền chuyển đổi xanh...



Các đại biểu chủ trì hội thảo

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa, chọn chủ đề rất thời sự hiện nay là “Chuyển đổi xanh”. Đối với Lâm Đồng, chủ đề này càng ý nghĩa, thiết thực hơn trong bối cảnh địa phương bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nắng nóng, thiên tai ngày càng gia tăng. Điều này đã gây không ít khó khăn cho đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân.

Được sự thống nhất và đóng góp kinh phí của 19 cơ quan báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Ban tổ chức hội thảo đã xây tặng căn nhà cho gia đình anh Kră Jăn Ha Chiêng và chị K’Liêng Mi La Sinh (thôn 3, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) hộ nghèo nhất thôn 3. Anh chị có 2 con nhỏ 12 tuổi và 4 tuổi, cháu nhỏ thường xuyên đau ốm với chi phí chữa trị tốn kém. Sau khi khảo sát, Báo Lâm Đồng đã quyết định hỗ trợ kinh phí cùng địa phương xây dựng nhà mới cho gia đình anh Ha Chiêng. Đến nay, căn nhà mới đã hoàn thành, rộng hơn 30m², kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bao-chi-gop-phan-thay-doi-nhan-thuc-tao-dong-thuan-ve-thuc-day-chuyen-doi-xanh>